

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๔ คน

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน -

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	<b>ผู้เข้าประชุม</b>		
๑	นางรัตนะ เสริมมา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	รัตนะ เสริมมา
๒	นายธนินพิสิษฐ์ พุ่มไสว	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ธนินพิสิษฐ์ พุ่มไสว
๓	นายธีรศักดิ์ สนแย้ม	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ธีรศักดิ์ สนแย้ม
๔	นายจรัญธีระแนว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑	จรัญธีระแนว
๕	นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑	วันชัย รุ่งเรืองธรรม
๖	นางสาวกาญจนา ประมาณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓	กาญจนา ประมาณ
๗	นางวันเพ็ญ กลมดวง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓	วันเพ็ญ กลมดวง
๘	นายมาโนช มาทองแดง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔	มาโนช มาทองแดง
๙	นางสมบัติ นนคลัง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔	สมบัติ นนคลัง
๑๐	นายทรงวุฒิ น้อยทรัพย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕	ทรงวุฒิ น้อยทรัพย์
๑๑	นายมานพ โพธิ์ไม้	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕	มานพ โพธิ์ไม้
๑๒	นางสมพิศ เรือนทะยา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖	สมพิศ เรือนทะยา
๑๓	นางเสนอ มีท้วม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖	เสนอ มีท้วม
๑๔	นางเฉลิมรัตน์ นิกรแสน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗	เฉลิมรัตน์ นิกรแสน
	<b>ผู้เข้าร่วมประชุม</b>		
๑	นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว	พงษ์เทพ ชัยอ่อน
๒	นายนเรศ ทีระแนว	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	นเรศ ทีระแนว
๓	นายภูวณ ตรงต่อกิจ	เลขานุการนายก อบต.	ภูวณ ตรงต่อกิจ
๔	นายอภิเดช อินตะวิชัย	ปลัด อบต.	อภิเดช อินตะวิชัย
๕	นางสาวประภาพรพรณ มากพันธ์ุ์	ผอ.กองช่าง	ประภาพรพรณ มากพันธ์ุ์
๖	นางกนกพร เฉิดพงษ์ตระกูล	ผอ.กองคลัง	กนกพร เฉิดพงษ์ตระกูล
๗	นางเพลินพิศ ทิพย์วงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เพลินพิศ ทิพย์วงศ์
๘	นายสมภพ ตรีพุด	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	สมภพ ตรีพุด

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น.

นายธีรศักดิ์ สนรัมย์

เลขานุการสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแควเปิด  
ประชุม และดำเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบ

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ

สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านประกาศ

**ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว**  
**เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว**  
**สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐**

.....  
ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้ยื่นร้องขอให้  
นายอำเภอตรอน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๐ ในการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในตำบลหาดสอง  
แคว เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านบาท) และเรื่องอื่น ๆ นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ นายอำเภอตรอน จึง  
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล)

นายอำเภอตรอน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภาฯ . ไม่มี.

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙วันที่ ๑๑

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ กล่าวรายงานการประชุมสมัยที่ผ่านมา

นายธีรศักดิ์ สนรัมย์

เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ

สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ให้สมาชิกฯ พิจารณาตามไป  
ด้วย

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙หรือไม่

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมด้วยการยกมือ

มติที่ประชุมสภาฯ -รับรองผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ด้วยมติยกมือ ๑๓ เสียง

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา

#### ๓.๑ รายงานสถานะทางการเงินคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดสถานะทางการเงินคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้นี้

นางกนกพร เฉ็ดพงษ์ตระกูล

ผอ.กองคลัง	รายงานเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ณ วันที่ ๑๒ม.ค. ๖๐
	มียอดเงินสะสมทั้งสิ้น(ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ๔,๖๓๘,๓๙๓.๐๐ บาท
	หัก ค่าใช้จ่ายประจำ ๒,๔๑๑,๓๗๙.๐๐ บาท
	เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน (๑๐%) ๒๒๒,๗๐๑.๔๐ บาท
	เงินสะสมคงเหลือที่จ่ายได้ ๒,๐๐๔,๓๑๒.๖๐บาท

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภาฯ ถู่ว่าที่ประชุมรับทราบสถานะของเงินสะสมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

#### ๓.๒ ญัตติ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภาฯเรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ขอให้เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย

นายธีรศักดิ์ สนรัมย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้จ่ายเงินสะสมได้โดยให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัติ

- ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติถึงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านไปล่วงหน้าแล้วนั้นญัตติเรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภาฯ เชิญนายก อบต. ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนของถนนดินลูกรัง ซึ่งใช้เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการสัญจร สำหรับประชาชน คนทำงานที่อาศัยอยู่นอกหมู่บ้าน ได้เข้ามาติดต่อราชการ ในตำบลและอำเภอ รวมทั้ง นักเรียนที่ต้องไปโรงเรียนในตำบลและในตัวจังหวัดที่อาศัย เพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์และขนผลผลิตทางการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนตำบลหาดสองแคว ซึ่งผิวจราจรเดิมมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นถนนลูกรัง ประกอบกับเวลาที่ฝนตกทำให้การเดินทางมีความลำบากเป็นอย่างมาก เวลาค่ำแล้วก็ฝุ่นดินแดง ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุใน เวลาขับรถ เพราะ แทะมองไม่เห็นถนน เป็น หลุม เป็นบ่อ ตลอดเส้นทาง ในช่วงฤดูฝนผิวจราจรที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ก็มีน้ำท่วมแช่ขังเป็นบ่อ โคลนบ้าง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือนเป็นอย่าง มาก และจะมอบให้กองช่างได้รายงานผลการสำรวจให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป

นางสาวประภาพรณ  
มากพันธ์ุ ช่วยเหลือเรื่อง  
ผอ.กองช่าง

จากการรวบรวมเอกสารร้องขอความช่วยเหลือจ่ายประชาชน ผู้นำชุมชน ร้องขอให้  
การซ่อมแซมถนนลูกรัง ของทุกหมู่บ้านที่มีแบบประมาณราคา

พร้อมแล้วตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น สรุปได้ดังนี้สรุป  
ความชำรุดเสียหายคือ

๑. ความเสียหายในด้านงานการใช้งาน ( Functional Failure) เช่น ผิวถนนเป็นคลื่น ขรุขระ ทำให้การสัญจรผ่านไปมา ไม่สะดวก ต้องใช้ความเร็วต่ำ
๒. ความเสียหายด้านโครงสร้าง ( Structure Failure) เช่น ผิวถนนเป็นหลุมบ่อ พื้นทางดินคันทางทรุด

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้สำรวจ ออกแบบ พร้อมประมาณ  
ราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ภายในตำบลหาดสอง  
แคว หมู่ที่ ๑ – ๗ ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี จำนวนทั้ง ๖ สาย  
ทาง เพื่อที่จะนำไปสู่การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว  
สรุปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ดังนี้  
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ภายในตำบลหาดสองแคว ในการขอ  
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตาม และ ๓. ๑ ขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหาดสองแคว ๕ การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อการลงทุน โครงการเพื่อการลงทุนให้

ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นลำดับแรก หากบริหารงบประมาณแล้วไม่พอและเห็นว่า เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือบริการชุมชนและสังคมและ ไม่อาจรอตั้งงบประมาณปีต่อไปได้ ก็สามารถขอใช้จ่ายจากเงินสะสมได้เช่นกัน ความละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๔/ว

๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นจำนวนเงิน

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

#### **หมู่ที่ ๑ มีโครงการ ๑ โครงการ**

##### **๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น**

สายทาง เรียบชายแม่น้ำน่าน (ดำเนินการ ๒ ช่วง)

- ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๗๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)
- ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

งบประมาณ๓๕๑,๐๐๐ บาท

#### **หมู่ที่ ๒ มีโครงการ ๑ โครงการ**

##### **๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น**

สายทาง เรียบบึงพาดฝั่งตะวันตก

- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)งบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐ บาท

#### **หมู่ที่ ๓ มีโครงการ ๑ โครงการ**

##### **๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น**

สายทาง เรียบชายแม่น้ำน่าน

- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)งบประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ บาท

#### **หมู่ที่ ๔ มีโครงการ ๑ โครงการ**

##### **๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น**

สายทาง ปากพั้ง

- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)งบประมาณ ๓๗๒,๐๐๐ บาท

#### **หมู่ที่ ๕ มีโครงการ ๑ โครงการ**

##### **๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น**

สายทาง เลียบคลองละมุ้งฝั่งตะวันออก

- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๒๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

## หมู่ที่ ๖ มีโครงการ ๑ โครงการ

### ๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง เลียบคลองลำน้ำฝิ่งตะวันออก และ ฝิ่งตะวันตก  
ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๔๕ เมตร  
ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)งบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐ บาท

นางรัตนะ เสริมมา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามขอเชิญค่ะ

ประธานสภา

นายธนิชพิสิษฐ์ พุ่มไสว

รองประธานสภาฯ

เห็นด้วยในการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนทุกหมู่บ้านเรื่องปัญหาถนนลูกรัง ที่มีปัญหายาวนานมาๆ เพราะครั้งสุดท้ายที่มีการแก้ไขปัญหานั้นคือปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และถนนมีการชำรุดไปตามเวลา เห็นควรที่จะช่วยเหลือเพราะประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนหวังว่าท่านสมาชิกทุกคนเห็นความจำเป็นความเดือดร้อนของประชาชนและในส่วนของหมู่ที่ ๗ นั้น จะขอให้มีการซ่อมแซมในรอบหลัง เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นการรอให้ผ่านฤดูฝนไปก่อน จะทำให้การซ่อมแซมเป็นไปได้ง่ายขึ้น และถนนคงทนขึ้น

นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม

สมาชิก อบต.หมู่ ๑

เห็นด้วยกับการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล และในส่วนของหมู่ที่ ๑ นั้น ได้มีการพัฒนาบริเวณริมแม่น้ำน่านเพื่อจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีการปรับพื้นที่ ถมดินเรียบร้อยแล้วนั้น ก็ยังเหลือในส่วนของถนนลูกรัง เพื่อจัดทำทางเพื่อสัญจรไปมา จึงพอเหมาะกับการขอจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.หาดสองแคว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

นางสาวกาญจนา ประมาณ

สมาชิก อบต.หมู่ ๓

ในส่วนของหมู่ที่ ๓ นั้นเสนอเส้นทางสายริมแม่น้ำนั้นเพราะว่าเป็นถนนที่สร้างขึ้นใหม่ แต่เป็นการขึ้นรูปทางไว้เฉยๆ ยังไม่มีการลงลูกรังในชั้นผิวหน้าของถนน เริ่มมีหญ้าขึ้นปกคลุมเป็นบางจุด และถนนจะลื่นมากในตอนฝนตก ทำให้เป็นอันตรายในการสัญจรของชาวบ้านทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงเห็นพ้องต้องกันในการขอลูกรังบดอัดมาลงถนนเส้นนี้ให้มีความปลอดภัยต่อไป

นางสมบัติ นนคลัง

สมาชิก อบต.หมู่ ๔

เสนอถนนลูกรังสายปากพั้ง เพราะถนนเส้นนี้มีเกษตรกรใช้เป็นจำนวนมาก และถนนไม่ได้มีการซ่อมแซมมาเป็นเวลานาน จนถนนเหลือแต่ชั้นดินแถบจะไม่มีลูกรังผิวหน้าถนนแล้ว จำมีความจำเป็นในการซ่อมแซมเป็นการด่วนเพื่อใช้สัญจรไปไรรักษาของประชาชนได้สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

นายทรงวุฒิ น้อยทรัพย์

สมาชิก อบต.หมู่ ๕ เสนอเส้นทางเลียบบคลองละมุ้งฝั่งตะวันออก เนื่องจากถนนเส้นนี้เคยมีกรมทหารพัฒนา ได้มาทำการซ่อมแซมปรับปรุงไปครั้งหนึ่งแล้วนั้น ปัจจุบันได้มีการชำรุดเป็นลุ่มบ่อจำนวนมาก หลายจุด เนื่องจากมีผู้รับเหมาขุดดินได้ทำการขุดดินในพื้นที่บริเวณนั้น ได้ทำให้เกิดการชำรุดของถนนเป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรสัญจรลำบาก จึงขอเสนอถนนเส้นนี้ในการซ่อมแซมเพื่อให้เกษตรกรใช้ได้อย่างปลอดภัย

นางสมพิศ เรือนทะยา

สมาชิก อบต.หมู่ ๗ ในส่วนของหมู่ที่ ๖ นั้นมีถนนหลายสายที่จะต้องมีการซ่อมแซม แต่ขอเลือกเส้นเลียบบคลองลำน้ำฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เพราะเป็นถนนที่เกิดจากการขุดลอกคลองลำน้ำ มีแต่รูปถนนดิน แต่ยังไม่มีการปูชั้นหน้าดิน และชาวบ้านใช้สัญจรไปไร่นาจำนวนมาก เกรงว่าในฤดูฝนถ้ายังไม่มีการนำลูกรังมาเทจะทำให้ถนนเสียหาย และเกิดอุบัติเหตุ

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ภายในตำบลหาดสองแควจำนวนเงินรวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

ขออนุมัติด้วยการยกมือ

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจำนวน ๑๓ เสียง

### ๓.๓ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลหาดสองแคว เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภา เชิญเลขาคีย์แจ้งรายละเอียด

นายธีรศักดิ์ สนแย้ม

เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามที่ฝ่ายบริหารได้ส่งญัตติเข้ามาฝ่ายเลขาคีย์ได้จัดเข้าระเบียบวาระการประชุม ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกไปล่วงหน้าแล้วนั้น

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภา เชิญนายกชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้

นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว เป็นตำบลที่มีแหล่งการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสินค้า OTOP และไม้ผล และมีโฮมสเตย์ที่ผ่านมาตรฐานระดับประเทศ โดยมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีการบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในการดำเนินงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการ ขณะนี้จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อนำเสนอสินค้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และการบริการของตำบลหาดสองแควที่มีอยู่ ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหลักของจังหวัดได้รับข้อมูลข่าวสารที่จะมีผล ต่อการรับรู้สินค้าบริการ และภาพลักษณ์ที่ดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวการซื้อสินค้าและบริการทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ ภาค ประชาชนเป็นความต้องการ ที่จะทำการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลางที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณชนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรับทราบข้อมูลกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทันท่อสถานการณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อการประชาสัมพันธ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของตำบลหาดสองแคว สำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และจังหวัดชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวให้มากขึ้น
  ๒. เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ของตำบลหาดสองแคว
  ๓. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลหาดสองแคว
- จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยรายละเอียดจะขอ มอบให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจง

นางสาวประภาพรพันธุ์ มากพันธ์

ผอ.กองช่าง โดยตำแหน่งที่ขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ ตำบลหาดสองแควอำเภอตรอน

จังหวัดอุดรธานี

**จุดที่ ๑ติดตั้งป้าย น.๒ จำนวน ๓ ชุด**

- เริ่มติดตั้งบริเวณ สีแยกโลตัส จำนวนป้าย น.๒ ( ๑ ชุด )
- บริเวณสามแยกตลาดวังกะพี้ จำนวนป้าย น.๒ ( ๑ ชุด )
- บริเวณสี่แยกบ้านชำทอง จำนวนป้าย น.๒ ( ๑ ชุด )

**จุดที่ ๒ติดตั้งป้าย น.๒ จำนวน ๓ ชุด**

- เริ่มติดตั้งบริเวณ สี่น้ำอ่าง จำนวนป้าย น.๒ ( ๑ ชุด )
- บริเวณสามแยกตำบลบ้านแก่ง จำนวนป้าย น.๒ ( ๑ ชุด )
- บริเวณสามแยกวัดคิ่งราช จำนวนป้าย น.๒ ( ๑ ชุด )



จุดที่ ๓ ติดตั้งป้าย น.๒ จำนวน ๒ ชุด

- เริ่มติดตั้งบริเวณ สี่แยกอำเภอพิชัย จำนวนป้าย น.๒ ( ๑ ชุด )
  - บริเวณสี่แยกบ้านบึงพาด จำนวนป้าย น.๒ ( ๑ ชุด )
- โดยป้ายทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานขนาดที่กรมทางหลวงกำหนด

นางเพลินทิศ ทิพย์วงศ์

นักวิเคราะห์ฯ ในส่วนรายละเอียดการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ กองการศึกษา ขอโอนงบประมาณ  
รายจ่ายโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลหาดสองแคว เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ตามแบบมาตรฐานที่กรมทาง  
หลวงกำหนด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลหาดสองแคว ตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) งานวิชาการ  
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (๐๐๒๖๔) แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางที่ ๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๒ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  
ไว้ จึงขอโอนเพิ่มเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งโอนลดมาจาก โครงการประเพณีไหล  
แพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระ  
เกียรติฯ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(๐๐๒๖๔) แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางที่ ๑ หน้า ๒๘  
ลำดับที่ ๓ ซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่ายสามารถโอนลดได้

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภา มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถามหรือเสนอแนะ การขอโอนงบประมาณในครั้งนี้บ้าง  
นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม  
สมาชิก อบต.หมู่ ๑ เราต้องทำเรื่องขออนุญาตการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กับกรมทางหลวงด้วยหรือไม่  
เพราะเรานำไปติดในเขตของทางหลวง

นางสาวประภาพรรณ มากพันธ์

ผอ.กองช่าง ตอนนี้ทาง อบต.หาดสองแคว ได้ทำการทำเรื่องขออนุญาตไปยังกรมทางหลวงที่รับผิดชอบ  
ในเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภา ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาให้การรับรองการโอน  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ  
ท่องเที่ยวตำบลหาดสองแคว เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอมติด้วยการยกมือ  
มติที่ประชุม ให้การรับรองการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ โครงการจัดทำป้าย  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลหาดสองแคว เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทด้วยมติ  
ยกมือ ๑๓ เสียง

## วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นางรัตนะ เสริมมา มีท่านใดจะประสานงานเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

นายธนิณพิสิฐษ์ พุ่มไสว

สมาชิก อบต.หมู่ ๗ แจ้งเรื่องการรुकกล้าเขตทางสาธารณะของ อบต.หาดสองแคว เนื่องจากเกษตรกรมีการไถที่

เข้ามาในเขตทาง ทำให้ถนนที่ใช้ในการสัญจรมีขนาดเล็กลงรถไม่สามารถสวนทางกันได้ จึง  
อยากให้มีการลงสำรวจทางสาธารณะ และมีการปักเขตแดนให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการรुक  
กล้าของเกษตรกร หรือหาแนวทางในการจัดการร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการรुकกล้าไปมากกว่านี้  
ยกตัวอย่างพื้นที่หนองทับช้าง เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีการไถที่ปลูกอ้อยรुकกล้าทาง ทำให้  
ไหล่ถนนหายไป การสัญจรของเกษตรกรที่ใช้เส้นทางนั้นจึงลำบากมากขึ้น จากรถที่เคยวิ่ง  
สวนทางกันได้ ตอนนี้ไม่สามารถทำได้แล้วครับ และยังมีอีกหลายพื้นที่ในตำบลหาดสอง  
แควที่มีการรुकกล้าทางสาธารณะ

นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน

นายกอบต. จากปัญหาดังกล่าว เป็นที่ทราบกันดีว่าในหลายพื้นที่ของทางสาธารณะในตำบลหาดสอง

แควถูกรุกกล้า ทำให้การสัญจรลำบากมากยิ่งขึ้น แนวทางในการแก้ไขก็คงเป็นการออก  
สำรวจทางสาธารณะวัดแนวเขตให้ชัดเจน และมีการปักหมุดเพื่อแสดงแนวเขตให้เกษตรกร  
ได้รับทราบ

นางรัตนะ เสริมมา

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดจะประสานงานขอปิดการประชุมสภา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บัดนี้

ปิดการประชุม เวลา ๑๒. ๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

( นายธีรศักดิ์ สนรัมย์ )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจวาระการประชุม

( นางรัตนะ เสริมมา )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว